



Press 21 / วันที่ 13 มิถุนายน 2556

## กรมการขนส่งทางบก ขยายการบริการรับชำระภาษีรถประจำปีตาม โครงการ“ซ้อปให้พอ แล้วต่อภาษี” ล่าสุด เตรียมเปิดให้บริการเพิ่มเติม ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค เพื่อเพิ่มช่องทางการรับชำระภาษีรถ และ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากขึ้น พร้อมเปิดให้บริการ วันที่ 22 มิ.ย.นี้

วันนี้ (13 มิถุนายน 2556) เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม กรมการขนส่งทางบก นายสมชัย ศิริวัฒน์โชค อธิบดีกรมการขนส่งทางบก และ นายศักดิ์ชัย เก่งกิจโกศล กรรมการบริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจในการจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษีรถประจำปี ตามโครงการขยายจุดบริการออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษีประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ณ ห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งชุมชนตามโครงการ “ซ้อปให้พอ แล้วต่อภาษี” หรือ Shop Thru for Tax ให้บริการรับชำระภาษีรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ในวันเสาร์-อาทิตย์ เพิ่มเติมอีกแห่ง ณ ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร โดยพร้อมเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน นี้เป็นต้นไป ในระหว่างเวลา 10.00 น.-18.00 น. ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับชำระภาษีประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากขึ้น

นายสมชัยกล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการขนส่งทางบก ได้เปิดให้บริการประชาชนรับชำระภาษีรถประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ในโครงการ “ซ้อปให้พอ แล้วต่อภาษี” มาตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมาจนถึงขณะนี้ได้เปิดให้บริการตามห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล และส่วนภูมิภาค จำนวน 16 สาขา ได้แก่ ลาดพร้าว รามอินทรา รัชดาภิเษก บางปะกอก เพชรเกษม อ่อนนุช สุขุมวิท 3 ศรีนครินทร์ บางบอน สุวินทวงศ์ บางใหญ่ สำโรง แจ้งวัฒนะ หาดใหญ่ นครศรีธรรมราช ลพบุรี และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขารามอินทรา นอกจากนี้ในส่วนภูมิภาคยังได้จัดให้บริการรับชำระภาษีรถในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์อีกด้วย

กรมการขนส่งทางบกยังให้บริการรับชำระภาษีรถอีกหลากหลายช่องทาง เช่น รับชำระภาษีรถที่ศูนย์บริการร่วมคมนาคม เชียงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30-15.30 น. รับชำระภาษีรถผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ [www.dlte-serv.in.th](http://www.dlte-serv.in.th) , ชำระภาษีรถผ่านโทร., ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส และ เซเว่นอีเลฟเว่น กว่า 8,000 แห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ หากประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ แจ้งที่ Call Center 1584 อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้าย